



ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์

มทร.ล้านนา พิษณุโลก รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”



วันที่ 2 กันยายน 2563 ทีมวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่น 1/61 รุ่น 4/62 "เป็นเบา เป็นแม่พิมพ์" เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการสาธารณสุขและการช่วยเหลือประชาชน” และอบรมเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่อง AED โดยมีอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วม ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องความเสียสละของบรรพบุรุษไทย พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย และได้รับความรู้เรื่องการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทย พร้อมทั้งการเตรียมการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ภาพข่าว นางสาวอุไรวรรณ สายะนันท์





ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563



เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เกิดความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ พัฒนางค์กรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ทั้งนี้คณะวิศวกรรมได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 33 ทุน

ภาพข่าว นางสาวอุไรวรรณ สายยะนันท์





ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ราชชมงคลล้านนา ผนึก 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมพัฒนาทักษะสมรรถนะวิชาชีพ
ต้นฝีมือแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ



เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อัจฉนนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านวิชาการและบุคลากร ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในการร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการและบุคลากรและร่วมกันพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาทักษะของบุคลากรตามมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบ Up -skill Re- Skill และ New-Skill พร้อมทั้งการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ งานวิจัยให้สามารถเข้าสู่เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้ โดยในการลงนามครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายจิตรนรา นวรัตน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี คณบดี 4 คณะของมทร.ล้านนา ร่วมลงนามพร้อมด้วยผู้แทนจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทั้ง 4 แห่ง



ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์และนักศึกษา มทร.ส่านนา นำองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง ลงมือสร้าง
โรงเรือนสำหรับปลูกพืช ให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ฯ



อาจารย์และนักศึกษาสภาวิศวกรเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมงานปรับปรุงอุปกรณ์ในการปลูกพืช ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรือน ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยในการปลูกพืชนอกฤดูฤดูกาล ในการช่วยแก้ปัญหาการปลูกพืชที่ได้จำนวนผลผลิตไม่ตรงตามปริมาณที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและโรคแมลง ซึ่งได้นำองค์ความรู้และทักษะของอาจารย์และนักศึกษาร่วมแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน ให้กับนักศึกษาอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้รับงบประมาณดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการพระราชดำริฯ ประจำปี 2563 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเป็นดำเนินการร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจุม อาจารย์ทวีศักดิ์ มหาวรรณ อาจารย์เมธัส ภัททิยธนี นายภานุ มิคำภา นายกฤษฏา กาวิน นายศรัณย์ ชุ่มเรือน และนายอภิสิทธิ์ เชิดชู



ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn กับครูช่างผู้มากประสบการณ์ ประจำปี 2563



อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn กับครูช่างผู้มากประสบการณ์ ประจำปี 2563 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานวิทยากรหรือครูช่างผู้มากประสบการณ์ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2563

1. อาจารย์วีระ สังข์นาค
2. ผศ.สมบัติ สันแก้ว
3. ผศ.จำรัส ทาคำวัง
4. ผศ.สนิทนาถ เลิศมโนกุล
5. รศ.ดร.กลินประทุม ปัญญาปิง
6. อาจารย์สิงห์คาน แสนยากุล

ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่า เพื่อต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป



ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562



คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม รร 305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

ภาพข่าว นางสาวอุไรวรรณ สายยะนันท์





ข่าวสาร คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563



เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกรูปแบบ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ทราบถึงโทษภัยตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการณรงค์ไม่สูบบุหรี่และไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างความรู้ด้านการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่เป็นทักษะพื้นฐานให้นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับความรู้และให้ความสำคัญที่สามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันได้

ภาพข่าว นางสาวอุไรวรรณ สายยะนันท์

